

## **Tổ đảng 2 tăng cường lãnh đạo sản xuất, công tác quần chúng và phân công đảng viên theo chế độ Ba định**

Bùi thọ Chuyên

Tổ đảng 2 chi bộ Hồng Thái (Xã Khánh Trung, huyện Yên

Khánh, tỉnh Ninh Bình) trước đây chưa làm tốt trách nhiệm lãnh đạo của mình đối với đội sản xuất. Các đồng chí ở đây cho rằng tổ đảng chỉ có nhiệm vụ thu đảng phí và triệu tập đảng viên đi họp chi bộ, đảng bộ. Việc lãnh đạo sản xuất là nhiệm vụ của ban chỉ huy đội; đảng viên tham gia lao động đơn thuần là làm nhiệm vụ người xã viên. Việc củng cố các tổ chức quần chúng ở đội sản xuất là của chi bộ và ban chấp hành các đoàn thể quần chúng.

Qua học tập bảy bài học kinh nghiệm về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí đã nhận thức được vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ đảng đối với đội sản xuất, các tổ chức quần chúng và toàn thể 23 hộ xã viên trong đội, nhằm thực hiện tốt các nghị quyết của chi bộ, đảng bộ xã.

Phần đầu theo phương hướng trên, tổ đảng đã đi sâu phân tích đặc điểm của đội sản xuất mình phụ trách, tập trung giải quyết những khâu quan trọng nhất.

Đội có 36 lao động, thì 28 là nữ, trong số nam có vài đồng chí là cán bộ của xã và hợp tác xã. Bình quân ruộng đất ở đây là 3 sào 12 thước. Từ hai đặc điểm trên đây, tổ đảng đã quan tâm trước hết đến việc làm sao cho phụ nữ đảm nhiệm được mọi công việc cấy, cày của đội, thực hiện được đầy đủ các biện pháp kỹ thuật do ban quản trị hợp tác xã quy định để có năng suất cao. Để giúp nữ xã viên khắc phục những khó khăn cản trở việc tham gia lao động, các đồng chí đã lãnh đạo ban chỉ huy đội sản xuất giải quyết một loạt các vấn đề cụ thể. Trước hết, các đồng chí lo giải quyết tốt các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Nhờ biết đưa vấn đề nhóm trẻ, mẫu giáo ra tổ phụ nữ thảo luận đầy đủ và có chế độ

công điểm thích đáng đối với những người trông nom và dạy dỗ các cháu nên 100% số cháu nhỏ trong đội đã được đưa tới nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Khi thời vụ khẩn trương, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo làm thông ba buổi để mẹ các cháu làm việc được cả ba buổi. Mỗi cháu gửi nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, cha mẹ chỉ phải trả 10 điểm một tháng. Gửi hai cháu trả 20 điểm, gửi ba cháu cũng chỉ phải trả 20 điểm. Nhờ có nhóm trẻ và lớp mẫu giáo mà nữ đồng chí đội trưởng chồng đi bộ đội, có ba con nhỏ, vẫn lao động được tốt. Trong vụ chiêm vừa qua, gia đình đồng chí không những đủ ăn mà còn thừa bán cho Nhà nước 270 kg thóc theo giá khuyến khích. Tổ đảng còn vận động xã viên sinh đẻ có kế hoạch. Để khuyến khích nữ xã viên cày bừa trâu đôi, đội đã tích cực giúp đỡ họ học cày bừa trâu đôi. Nhiều nữ xã viên đã tích cực học và đã cày bừa trâu đôi rất thành thạo.

Đi đôi với việc giải quyết vấn đề lao động nữ, tổ đảng coi trọng việc đưa kỹ thuật mới vào sản xuất. Việc đó đòi hỏi trước hết phải bồi dưỡng kỹ thuật cho cán bộ, xã viên. Tổ đảng đã lãnh đạo ban chỉ huy đội sản xuất tổ chức học kỹ thuật cho xã viên. Trước khi làm khâu nào thì học để xã viên nắm được kỹ thuật và tự giác thực hiện một cách đầy đủ. Gặp những việc mới, xã viên chưa tin thì làm thí điểm để mọi người thấy rõ kết quả, tin tưởng vào kỹ thuật rồi mới mở rộng, như việc cấy ngửa tay chẳng hạn...

Đối với mỗi khâu sản xuất như mạ, đất, nước, phân, chăm sóc đồng ruộng... tổ đảng đã phân công đảng viên phụ trách kiểm tra đôn đốc để bảo đảm đầy đủ những yêu cầu đề ra.

Các đồng chí ở đây đã nhận rõ rằng tầm quan trọng của việc mở rộng dân chủ đối với quần chúng xã viên. Khi gặp những việc quan trọng hoặc khó khăn, nhất là việc thực hiện kế hoạch sản xuất, các đồng chí đã đưa ra toàn thể xã viên bàn bạc cách giải quyết, do đó đã phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của quần chúng trong

việc giải quyết những vấn đề lớn ở trong đội. Ví dụ, trong vụ đông xuân vừa qua, tổ đảng đã thực hiện được tương đối tốt việc dân chủ bàn bạc và thực hiện kế hoạch ở đội: khi đội nhận kế hoạch của ban quản trị giao, tổ đảng đã thảo luận kỹ kế hoạch thực hiện, bàn với ban chỉ huy đội rồi đưa ra cho xã viên thảo luận. Đảng viên làm nòng cốt trong hội nghị toàn đội, gợi ý cho mọi người tham gia ý kiến vào việc thực hiện kế hoạch một cách có suy nghĩ, tính toán chu đáo, sau đó, phát động xã viên đăng ký ngày công để thực hiện bằng được kế hoạch của đội.

Nhờ giải quyết tốt những vấn đề trên, đội sản xuất do tổng đảng 2 lãnh đạo đã đạt năng suất trên 30 tạ thóc khô một héc ta trong vụ chiêm năm nay, và là đội đạt năng suất cao nhất của huyện Yên Khánh. Việc trồng màu, rau và chăn nuôi lợn cũng đạt kết quả tốt.

Thấy rõ chức năng giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng của các đoàn thể quần chúng trong đội, tổ đảng 2 rất quan tâm việc củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ, dân quân... Các đồng chí đặc biệt chú trọng việc lựa chọn và bố trí các cán bộ chủ chốt của các đoàn thể quần chúng đó. Phối hợp với chi ủy và ban chấp hành các tổ chức quần chúng, tổ đảng đã giới thiệu những đảng viên tốt và quần chúng có tín nhiệm ra giữ trách nhiệm lãnh đạo phân đoàn thanh niên, tổ phụ nữ.. Đồng chí tổ trưởng đảng thường xuyên giúp đỡ cán bộ các tổ chức quần chúng, tham dự các buổi sinh hoạt của các tổ chức quần chúng để báo cáo các chủ trương, chính sách của cấp trên và kế hoạch thực hiện của tổ đảng với quần chúng để quần chúng tham gia ý kiến vào công việc chung.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của tổ đảng, các tổ chức quần chúng ở đây đều hoạt động tốt. Thanh niên luôn luôn làm đầu tàu trong cách mạng kỹ thuật và trong chiến đấu. Tổ phụ nữ đồng thời là tổ giúp đỡ nhau lúc để đã thắt chặt quan hệ giữa các hội viên cả về tư tưởng và tình cảm. Họ sinh hoạt chính trị, học tập văn hóa với nhau, họ giúp đỡ

nhau khi khó khăn, đau yếu. Tinh thần tương trợ thương yêu giai cấp phát triển đã đẩy lùi tính ích kỷ, tư hữu, tạo ra không khí đầm ấm như người một nhà.

Công tác đảng viên là một bộ phận quan trọng trong công tác của tổ đảng. Đảng viên thực hiện mối liên hệ giữa đảng và quần chúng. Đảng viên là người truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng cho quần chúng đồng thời lại là người thực hiện và tổ chức quần chúng thực hiện những chủ trương, chính sách đó. Vì vậy làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên là một việc có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các đường lối của đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong quần chúng. Tổ đảng 2 rất coi trọng việc thực hiện chế độ phân công đảng viên theo chế độ "ba định". ở đây, ngoài việc phụ trách chăm sóc một khoảnh ruộng nhất định, một số gia đình quần chúng nhất định và một công tác nhất định, các đồng chí còn phân công đảng viên phụ trách một việc cụ thể như nước, mạ, phân, chăm bón...

Trong việc phụ trách một khoảnh ruộng đảng viên phải tự chăm sóc vài thửa, bảo đảm đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật của đội. Mấy đồng chí lấy lý do bận công tác và hợp tác xã, để ruộng của mình cỏ rậm, lúa xấu, quần chúng xã viên kêu ca, tổ đảng đã đấu tranh, phê bình các đồng chí đó. Nhờ có sự phân công cụ thể và theo dõi chặt chẽ như trên, từng đảng viên đã phát huy tác dụng gương mẫu của mình trong sản xuất, góp phần quan trọng trong việc đưa kỹ thuật mới vào sản xuất.

Để phát huy kết quả của việc trên, sau một vụ, tổ đảng đã đưa việc phụ trách một khoảnh đồng và chăm sóc một vài thửa ruộng của đảng viên lên một bước mới, vận động tất cả các hộ xã viên nhận ruộng để chăm bón, đảng viên cùng gia đình mình chăm bón một vài thửa, và theo dõi các hộ mình phụ trách chăm bón. Việc chăm sóc này do đội giao cho từng hộ, có nhóm nhỏ kiểm tra giúp đỡ lẫn nhau. Vụ chiêm

vừa qua, tất cả các đồng chí cán bộ xã và hợp tác xã đều đã tranh thủ thời giờ nhàn rỗi tích cực chăm sóc đồng ruộng. Theo thống kê vụ chiêm vừa qua, ruộng của các gia đình đảng viên chăm sóc đã tốt hơn, có năng suất cao hơn năng suất chung mỗi héc ta khoảng 200kg.

Trong việc thực hiện chế độ "ba định", việc phân công phụ trách gia đình là vấn đề gay go nhất, khó khăn nhất. Song, làm tốt khâu này có ý nghĩa quyết định trong việc củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, làm cho quần chúng tin yêu Đảng, phấn khởi thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Công việc trên đòi hỏi đảng viên phải đi sâu đi sát từng gia đình, từng người; bên bỉ giáo dục, động viên và giúp đỡ những gia đình và xã viên chậm tiến hoặc có nhiều khó khăn trong đời sống.

Nhận rõ đây là một công tác phức tạp, khó khăn, một số đảng viên lại có tư tưởng ngại khó hoặc chưa có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng, đảng ủy và chi ủy đã chỉ đạo cụ thể tổ đảng trong việc phân công theo dõi và giúp đỡ từng đảng viên làm tốt nhiệm vụ của mình. Sinh hoạt của tổ đảng đã tập trung nhiều vào việc giáo dục và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và phương pháp công tác cho đảng viên. Vận động quần chúng là một công tác tế nhị, đòi hỏi đảng viên phải có thái độ chân thành, tận tình và có tác phong gương mẫu trước quần chúng trong mọi việc, mọi lúc. Thái độ và tác phong đó sẽ làm cho quần chúng gần gũi, tin yêu, lắng nghe ý kiến và làm theo đảng viên.

Do gương mẫu trong lao động sản xuất, đồng chí C đã thuyết phục, động viên giúp đỡ ông K, từ chỗ ít tham gia sản xuất, nay trở thành người lao động tích cực. Nhờ kiên nhẫn giáo dục, biết dùng phương pháp ôn nghèo, gọi khổ để phát động tư tưởng bà K, đồng chí C, đã động viên bà K bỏ nghề bắt tôm cá đem ra chợ bán, nhiệt tình tham gia sản xuất, trở thành người lao động tích cực của đội. Tổ đảng

cũng đã nêu lên những thiếu sót của đồng chí Y. Trong việc tuyên truyền giáo dục ông T, giảm bớt mê tín và tích cực tham gia lao động. Đồng chí Y làm không khéo để ông T, tự ái, từ đó dẫn tới chỗ rào dậu, ngăn nhà, không muốn gặp đồng chí Y. Đồng chí Y không nản, vẫn tiếp tục gần gũi, chân thành giúp đỡ gia đình ông T, từ việc lớn đến việc nhỏ. Trước sự tận tình của đồng chí mình, gia đình ông T, dần dần nghe ra lẽ phải, tiếp thụ những hiểu biết khoa học, giảm bớt mê tín, tích cực tham gia lao động, vừa qua cả hai ông bà T đều là xã viên "ba giỏi".

Qua những việc trên, tổ đảng 2 càng được quần chúng tin yêu, nhiệt tình giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hầu hết đảng viên đều có tiến bộ rõ rệt. Trong kỳ nhận xét "bốn tốt" sau vụ chiêm vừa qua, trừ hai đồng chí mới kết nạp, còn 9 đồng chí khác đều đạt tiêu chuẩn "bốn tốt" và tổ cũng được công nhận là tổ đảng "bốn tốt". Tất cả 11 đảng viên đều được quần chúng bầu là xã viên "ba giỏi".

Tuy nhiên, tổ 2 cũng còn một số điểm yếu cần khắc phục như chưa chú trọng chỉ đạo thâm canh khoai lang, làm phân xanh. Việc cải tiến công cụ chưa được chú ý đúng mức. Hầm hào phòng không chưa thật tốt. Việc chăm lo đời sống quần chúng còn có mặt thiếu sót.

Đảng viên mới nhiều, trình độ công tác còn yếu, chưa chú ý đầy đủ việc tổ chức rút kinh nghiệm công tác của những đồng chí làm tốt để nâng cao trình độ lãnh đạo cho đảng viên, ranh giới công việc giữa tổ đảng và ban chỉ huy đội chưa rõ ràng. Vai trò của ban chỉ huy đội chưa được đề cao. Trong tư tưởng chỉ đạo của tổ đảng chưa đặt mạnh vấn đề phòng ngừa tư tưởng thỏa mãn với thành tích.

Nếu tổ 2 chi bộ Hồng Thái chú ý khắc phục những nhược điểm và thiếu sót trên đây thì thành tích đạt được trong thời gian tới nhất định còn to lớn hơn nữa.